



คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสุนทร
ที่ ๖๕๔/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๕ การปฏิบัติราชการแทน มาตรา ๓๘ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การปฏิบัติราชการหรือ การดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง อาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดำเนินคดี หรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขการมอบอำนาจหรือที่ผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติก็ได้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู้ที่มีอำนาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจมอบอำนาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ให้กรณีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอำนาจกำหนด

ในกรณีตามวรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้

การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ

ดังนั้น เพื่อให้การรักษาราชการในส่วนของ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นประโยชน์ต่อราชการให้ดำเนินด้วยดีมีประสิทธิภาพตามแบบแผนความประพฤติที่ราชการกำหนดให้ยึดถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ข้างต้น เทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงแต่งตั้งนางสาวทิวาพร ศรีบุรณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) เลขที่ตำแหน่ง ๔๑-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๓ เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กรณีที่ผู้อำนวยการกองคลังไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง. ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายอรุณี ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร